



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก
ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ และประเมิน ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๔๙๒๗
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการสอบซึ่งกำหนดวัน และเวลาไว้แล้วนั้น มีหลาย
จังหวัดมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ จึงเห็นควร
เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการกรณีมีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่สภาวะปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมาน แก้วคำไสย์)

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด